



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เรื่อง แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
ในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19)

-----

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง มาตรการในการเตรียมการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ในสถานการณ์ที่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) เริ่มมีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น (ในประเทศ) (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ไว้ดังนี้

1. ให้คณะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เท่านั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมให้มีเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำไว้แล้ว รวมถึงให้คณะปรับรูปแบบการสอบและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพทดแทนการดำเนินการแบบเดิม
2. ในการศึกษาภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ โดยใช้เกณฑ์การลงทะเบียนภาคฤดูร้อนตามปกติ แต่ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เท่านั้น (ยกเว้นวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษาหรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า)
3. ในส่วนของการฝึกงาน/สหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าของปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ให้ส่วนงานวิชาการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19)

3.1 หากไม่พบความเสี่ยง ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการฝึกงานและสหกิจศึกษาได้ตามปกติ

3.2 หากพบความเสี่ยง ให้พิจารณาปรับกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน โดยพิจารณาปรับงานที่มอบหมายและรูปแบบการฝึกงาน หรือปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาให้เหมาะสม เช่น มอบงานให้นักศึกษาไปทำที่บ้าน ใช้การจัดประชุมแบบออนไลน์แทน เป็นต้น

3.3 อนุญาตให้นักศึกษาเลื่อนไปเรียนวิชาฝึกงาน หรือปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา ถู้อ่อนในปีการศึกษาถัดไปได้

4. ในส่วนของรายวิชาโครงการพิเศษ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ หรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นหรือเทียบเท่า ให้ส่วนงานวิชาการขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการแบบออนไลน์ได้ หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องเข้ามาดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย ให้ขออนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการในการเตรียมการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ในสถานการณ์ที่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) เริ่มมีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น (ในประเทศ) ฉบับที่ 2 ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการดำเนินงานในมหาวิทยาลัย จะประสานการปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพคงเดิมต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชัยงฉิน)

อธิการบดี